

**KHAI TRƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhà phân phối ủy quyền 3S Mitsubishi Motors Hưng Thịnh Phát - Thái Bình tọa lạc tại số 140 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) có tổng vốn đầu tư 4 triệu USD, phân đầu doanh số bán hàng 40 xe/tháng, doanh thu khoảng 300 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 50 lao động.

Tại lễ khai trương, Tổng giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam đã trao giấy chứng nhận nhà phân phối ủy quyền 3S cho ban lãnh đạo Công ty TNHH Ô tô xe máy Hưng Thịnh Phát. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương nhà phân phối ủy quyền 3S Mitsubishi Motors Hưng Thịnh Phát - Thái Bình. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn Công ty TNHH Ô tô xe máy Hưng Thịnh Phát và đội ngũ nhân viên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo và phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững uy tín trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ để phát triển bền vững, có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước.

**TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 14/1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị.

Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh đã khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 4.300 buổi tuyên truyền cho hơn 434.000 lượt cán bộ, hội viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội Nông dân tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng, hơn 100.000 khẩu trang, hơn 2.600 chai dung dịch sát khuẩn, 8,6 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng" tiếp tục được triển khai sâu rộng tới các cấp hội. Toàn tỉnh có hơn 84% hội viên đăng ký thực hiện, qua bình xét có hơn 78% hội viên đạt danh hiệu. Các cấp hội đã phối hợp bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hơn 2.800 lượt cán bộ, hội viên. Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên ủng hộ hơn 44,8 tỷ đồng, 231.000 ngày công lao động, làm mới, sửa chữa 2.104km đường giao thông nông thôn và hiến hơn 52.900m<sup>2</sup> đất... Công tác tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được triển khai thực hiện. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được quan tâm với nhiều chương trình, dự án được triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên nông dân trong năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của hội viên, nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hội viên, nông dân từng bước xây dựng các mô hình kinh tế tập thể cho hiệu quả cao và xây dựng thương hiệu cho nông sản. Hội nông dân các huyện, thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Hội nông dân từ tỉnh tới cơ sở tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh; quan tâm đến hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ hội viên về con giống, kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm để hội viên yên tâm sản xuất, từng bước giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Cán bộ, hội viên, nông dân tích tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã trao bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và của Hội Nông dân tỉnh cho 42 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

**TIẾN DAT**

**HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TIỀN HẢI**

**Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế**

*Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Tiên Hải đã tích cực phát động và tổ chức phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.*

Ông Lê Văn Thường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Lăng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân xã Vũ Lăng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội đã tin cậy chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên vay trên 4 tỷ đồng. Chỉ đạo các tổ vay vốn làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn nguồn vốn vay. Cùng với hỗ trợ hội viên vay vốn với lãi suất ưu



Nông dân xã Đông Xuyên (Tiền Hải) đưa nhiều giống cây màu mới vào gieo trồng.

đãi, Hội còn phối hợp mở 7 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 100 lượt hội viên; thành lập 1 tổ HTX với 21 hộ tham gia; 1 tổ chăn nuôi lợn nái bảo vệ môi trường với 15 gia đình. Cùng với Hội Nông dân

xã Vũ Lăng, các cơ sở hội nông dân trong huyện cũng tập trung chỉ đạo hội viên phát triển kinh tế theo hướng bền vững như Hội Nông dân xã Nam Thăng tổ chức tham quan các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh để hội viên đúc rút kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hộ gia đình; chấp mỗi tiêu thụ vật thương phẩm cho hội viên, bình quân khoảng 600 con/tháng; chấp mỗi trồng và tiêu thụ 3 mẫu ớt đỏ; ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Đức Lộc (Hải Dương) sản xuất và bao tiêu sản phẩm cà tím với diện tích hơn 20 mẫu. Để hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội đã tin cậy chấp với các ngân hàng số vốn trên 22 tỷ đồng cho 278 hộ vay.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Hải cho biết: Các cơ sở hội đã phát huy vai trò cầu nối, là nòng cốt trong việc giúp hội viên phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch và triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả

các phong trào thi đua. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội đã phát triển nhiều mô hình mới như: trồng cà tím, nuôi vịt biển, nuôi gà ri lai, nuôi cá sù sao mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 113 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 10.000 hội viên; phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng quản lý nguồn vốn vay, trong đó nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 157.645 triệu đồng, cho 5.438 hộ vay; nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 5.637 hộ vay 353.154 triệu đồng.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Tiên Hải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên; đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, chăn nuôi, giúp nông dân phát triển kinh tế bền vững.

**MANH THẮNG**

**Đúc đồng An Lộng giờ đã đổi thay**

Đù trải qua bao đợt thịnh, suy nhưng những bí quyết nghề không bị thất truyền, người thợ thủ công vẫn sống được với nghề bởi có sự năng động, nhạy bén với cơ chế thị trường để đổi thay - đó là câu chuyện ở làng nghề đúc đồng An Lộng, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ).

Nghề đúc đồng ở An Lộng có cách đây khoảng 300 năm. Trước đây, bà con chủ yếu đúc các đồ dùng sinh hoạt và một số đồ thờ. Do tập quán dùng đồ gia dụng bằng đồng của người tiêu dùng thay đổi, nhu cầu của thị trường giảm dần, nhiều hộ đúc đồng trong làng nhanh chóng chuyển sang đúc nhôm.

Những hộ còn lại vì yêu nghề, muốn lưu giữ nghề truyền thống thì cũng thay đổi mẫu mã và chủng loại sản phẩm. Ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoàng chia sẻ: Từ năm 2005, trước nhu cầu sử dụng chuông chùa, chuông từ đường, tượng phật, lu hương, cổng đền thành từng nhóm, tổ thợ từ 7 - 10 người chuyên biệt hóa các công đoạn: tạo mẫu, nấu và pha chế đồng, đúc, hoàn thiện sản phẩm, tiếp thị...

động cho người thợ, năng suất cao, thu nhập cũng khá hơn.

Ở làng nghề đúc đồng An Lộng không phải lúc nào cũng gặp được những ông chủ cơ sở đúc đồng vì ít khi họ ở nhà. Những ông chủ là người nắm giữ bí quyết pha chế đồng, có trình độ kỹ thuật cao trong việc tạo tác khuôn mẫu họa tiết tinh xảo nên thường họ chỉ ở nhà khi làm mẫu đúc. Công việc quan trọng nữa của các ông chủ chính là tìm đơn hàng sản xuất, bảo đảm duy trì việc làm cho người thợ. Họ tận lợi đi khắp nơi từ Bắc chí Nam để giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng. Sau những chuyến đi như thế là nhiều đơn hàng mang về cho công nhân làm. Ông Hoàng Văn Mùi, công nhân cơ sở đúc đồng Vũ Thanh Toán cho biết: Sản phẩm chuông đồng của làng nghề chúng tôi không những đẹp về mỹ thuật, đúng theo yêu cầu của khách hàng và kỹ thuật tay nghề giỏi đòi hỏi phải có sức khỏe tốt. Đây là lý do vì sao thời gian qua thế hệ trẻ trong làng không mặn mà theo nghề của ông cha. Tuy nhiên, hiện nay một số công đoạn sản xuất đã được làm bằng máy móc như nghiền, nhào đất sét, cầu vận chuyển, lắp ráp khuôn, quạt lò nấu đồng... đã giảm sức lao

động cho người thợ, năng suất cao, thu nhập cũng khá hơn. Ông chủ An Lộng nắm bắt thời cơ chuyển đổi và đẩy mạnh sản xuất. Thay vì làm đơn lẻ như trước đây, người thợ đúc đồng liên kết với nhau thành từng nhóm, tổ thợ từ 7 - 10 người chuyên biệt hóa các công đoạn: tạo mẫu, nấu và pha chế đồng, đúc, hoàn thiện sản phẩm, tiếp thị...

Chúng tôi đến thăm cơ sở đúc đồng Lục Dung, một hộ sản xuất có tiếng với nhiều hợp đồng đúc chuông chùa cỡ lớn giá trị hàng tỷ đồng. Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng những người thợ vẫn và mồ hôi khi thực hiện các khâu đắp khuôn đất chuẩn bị để đúc. Ông Nguyễn Văn Nhuận cho biết: Trước đây, nghề đúc đồng chủ yếu làm thủ công nên rất vất vả, người thợ ngoài cơ sở kỹ thuật tay nghề giỏi đòi hỏi phải có sức khỏe tốt. Đây là lý do vì sao thời gian qua thế hệ trẻ trong làng không mặn mà theo nghề của ông cha. Tuy nhiên, hiện nay một số công đoạn sản xuất đã được làm bằng máy móc như nghiền, nhào đất sét, cầu vận chuyển, lắp ráp khuôn, quạt lò nấu đồng... đã giảm sức lao



Người dân làng nghề đúc đồng An Lộng đã gắn sản xuất với phát triển dịch vụ thương mại cho giá trị kinh tế cao.

động cho người thợ, năng suất cao, thu nhập cũng khá hơn. Ông chủ An Lộng nắm bắt thời cơ chuyển đổi và đẩy mạnh sản xuất. Thay vì làm đơn lẻ như trước đây, người thợ đúc đồng liên kết với nhau thành từng nhóm, tổ thợ từ 7 - 10 người chuyên biệt hóa các công đoạn: tạo mẫu, nấu và pha chế đồng, đúc, hoàn thiện sản phẩm, tiếp thị...

Chúng tôi đến thăm cơ sở đúc đồng Lục Dung, một hộ sản xuất có tiếng với nhiều hợp đồng đúc chuông chùa cỡ lớn giá trị hàng tỷ đồng. Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng những người thợ vẫn và mồ hôi khi thực hiện các khâu đắp khuôn đất chuẩn bị để đúc. Ông Nguyễn Văn Nhuận cho biết: Trước đây, nghề đúc đồng chủ yếu làm thủ công nên rất vất vả, người thợ ngoài cơ sở kỹ thuật tay nghề giỏi đòi hỏi phải có sức khỏe tốt. Đây là lý do vì sao thời gian qua thế hệ trẻ trong làng không mặn mà theo nghề của ông cha. Tuy nhiên, hiện nay một số công đoạn sản xuất đã được làm bằng máy móc như nghiền, nhào đất sét, cầu vận chuyển, lắp ráp khuôn, quạt lò nấu đồng... đã giảm sức lao

**KHÁC DUẬN**

**Nuôi thỏ thương phẩm an toàn sinh học**

Sau thời gian thử nghiệm chăn nuôi gà, lợn, gia đình anh Lê Văn Quân, thôn Quyết Thắng, xã Hòa Bình (Vũ Thư) quyết định nuôi thỏ thương phẩm theo hướng an toàn sinh học. Mô hình đã giúp gia đình anh có mức thu nhập khá.

Zealand thương phẩm theo hướng an toàn sinh học. So với gà, lợn hay vịt thì dịch bệnh trên thỏ rất ít khi xảy ra, nếu có thì thường ở mức độ thấp, không lây lan, do đó giảm rủi ro cho người chăn nuôi. Mặt khác, thỏ có nhiều ưu điểm về khả năng sinh trưởng, thịt thơm, ngon, bổ dưỡng, được người tiêu dùng ưa chuộng. Nuôi thỏ tuy khó nhưng nếu nắm chắc đặc tính của thỏ thì sẽ thành công, quan trọng nhất là thỏ New Zealand kém chịu nóng nên chuồng nuôi cần bảo đảm thoáng mát, sạch sẽ, khử trùng thường xuyên. Để chủ động ngăn ngừa bệnh nấm, rối loạn tiêu hóa, tôi thực hiện

tiêm phòng vắc-xin định kỳ đầy đủ cho đàn thỏ. Nuôi thỏ theo biện pháp nuôi thông thường sẽ gặp nhiều rủi ro hơn vì thỏ dễ nhiễm bệnh. Để bảo đảm nguồn thức ăn sạch, an toàn cho thỏ, anh Quân dành một phần đất ở trang trại để trồng cây chè đại. Đây là loại cây có hàm lượng dinh dưỡng và lượng kháng sinh tự nhiên cao, rất tốt cho thỏ. Ngoài ra anh trồng thêm những cây được liệu khác có tác dụng tăng sức đề kháng cho thỏ. Trong quá trình cung cấp thức ăn cho thỏ, người chăn nuôi phải bảo đảm lá cây, rau, cỏ tươi, khô ráo, không có thức ăn bị hỏng úa, nhiễm

khuyến để tránh thỏ bị bệnh đường tiêu hóa. Chăn nuôi bằng biện pháp an toàn sinh học, anh cũng chú trọng xử lý phân và nước tiểu thỏ trong chuồng trại bằng men sinh học (đệm lót sinh học). Lượng phân thỏ đã được xử lý, anh dùng để nuôi trùn quế, bán trùn thương phẩm và dùng phân trùn quế bón cây thức ăn cho thỏ ở vườn. Áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn, mặc dù nuôi thỏ với số lượng nhiều nhưng thu nhập của gia đình anh Quân lúc nào cũng sạch sẽ, thông thoáng, đàn thỏ không nhiễm bệnh, phát triển tốt. Sau gần 2 năm học hỏi

và áp dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, đến nay, trang trại của anh Quân đang nuôi 650 con thỏ mẹ. Mỗi tháng, thỏ mẹ sinh sản một lứa từ 6 - 8 con. Thỏ con được 1 tháng tuổi thì có thể tách mẹ để nuôi thương phẩm. Sau khoảng 3 tháng nuôi, thỏ đạt trọng lượng từ 2 - 2,5kg là xuất bán. Thị trường tiêu thụ thỏ thương phẩm hiện nay khá thuận lợi, ổn định. Ngoài nuôi thỏ, tận dụng diện tích trang trại, gia đình anh kết hợp nuôi gà thả vườn, tổng thu nhập hiện đạt 150 triệu đồng/năm. Dự kiến những năm tới thu nhập từ đàn thỏ sẽ tăng gấp 2 - 3 lần so với hiện nay. Mô hình nuôi thỏ thương phẩm theo hướng an toàn sinh học của gia đình anh Quân phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay ở

địa phương bởi có thể tận dụng những sản phẩm phụ từ nông nghiệp, chăn nuôi mang tính an toàn, bền vững, thị trường tiêu thụ thỏ thương phẩm ổn định. Mô hình chăn nuôi thỏ thương phẩm an toàn sinh học của gia đình anh Quân bước đầu mang lại thu nhập khá,

là lựa chọn hợp lý thay thế lợn khi bệnh dịch tả lợn châu Phi tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Quỳnh Lừu



Gia đình anh Lê Văn Quân nuôi thỏ thương phẩm theo hướng an toàn sinh học.